

## รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
และรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

## รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม

๑. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ)	กรรมการ
๓. รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริชรา ประสิทธิ์ปานวัง)	กรรมการ
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ)	กรรมการ
๕. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร)	กรรมการ
๖. ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ (นายอภิรักษ์ ทัพผิ่ง)	กรรมการ
๗. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ (นางณมลภัส ปัญญาวงศ์)	เลขานุการ
๘. นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุตมอังกูร	ผู้ช่วยเลขานุการ

## รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

๑. ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตี ไวกวี)	กรรมการ (ลาประชุม)
---	--------------------

## รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพิษณุ เจนดง
-------------------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอต้อนรับคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ท่านใหม่ โดยเป็นคณะกรรมการประจำคณะตามตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา ประสิทธิ์ปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

๒. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ เรื่อง การปรับเพิ่มเงินเดือนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน (สัญญาจ้าง) จำนวนเงิน ๑,๘๐๐ บาท มีผลวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ นี้

๓. ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงานในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางในการบริหารส่วนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย” และกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ ๕ ปี ๒๐ ปี ทั้งนี้ในส่วนของคณะมีหน้าที่นำเอาตัวชี้วัดและนโยบายต่าง ๆ มาผ่อนถ่ายให้กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่จะสื่อสารให้คณะกรรมการทราบ เช่น การจัดทำหลักสูตรรอบใหม่ แนวทางการกำหนดภาระงาน กระบวนการจัดสรรงบประมาณ การหารายได้เพิ่ม โดยมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนให้เป็นระบบภายใต้เกณฑ์ EdPEX

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ รายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และงบประมาณสะสมคงเหลือของคณะนิติศาสตร์

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จากทางมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามพันธกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ และเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะฯ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) **ประเด็นแจ้งเพื่อทราบ**

๑. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

๒. งบประมาณคงเหลือของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณสะสม) ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๕

### ข้อมูลประกอบการแจ้งเพื่อทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. งบประมาณคงเหลือของคณะนิติศาสตร์ ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ โครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEX

**สรุปเรื่อง** ตามที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEX ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม (CE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์วางแผน ปรับปรุง พัฒนาระบบงานการดำเนินงานและผลลัพธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX นั้น

ในการนี้ ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๓ ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนการผลักดัน และพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ ฝ่ายบริหารจึงขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๑.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๑ รายการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน

**สรุปเรื่อง** ฝ่ายวิชาการร่วมกับคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จะดำเนินรายการ “คลินิกกฎหมายเพื่อชุมชน” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ในรูปแบบบันทึกเทปหรือไลฟ์สด โดยนิสิตร่วมพูดคุยประเด็นกฎหมายกับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ผ่านเพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๓.๒ โครงการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

**สรุปเรื่อง** ด้วยฝ่ายวิชาการและคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางวิชาการทางด้านกฎหมายหลักสูตรสำหรับฝึกรอบรมผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้ให้มากขึ้นแทนการฟ้องคดี โดยผู้ที่ผ่านการฝึกรอบรมถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและสามารถยื่นความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต่อไป โดยเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และกำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๔.๑ กำหนดปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** แจ้งเพื่อทราบประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามปฏิทินดังกล่าวมีการกำหนดปฏิทินให้คณะดำเนินโครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ทางคณะนิติศาสตร์ได้กำหนดโครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่ ไว้ในโครงการ “ค่ายต้นกล้า นักกฎหมาย” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง UB๐๐๓ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๕ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๖ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๗ เรื่อง ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๗.๑ จำนวนผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปีการศึกษา ๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีผู้สมัครสองจำนวน ๕ คนที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเมื่อรวมจำนวนผู้สมัครในรอบแรก ๔ คน จึงมีจำนวนผู้สมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ คน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑.๘ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๙ เรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๐ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์คณะนิติศาสตร์แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ เรื่อง เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

**สรุปเรื่อง** ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์และรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดย ไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ พิจารณาการขออนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์ (สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์) ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

**สรุปเรื่อง** ประธานหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตแจ้งเนื่องจากระบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ยังไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่มาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์ ให้ครอบคลุมฐานข้อมูลให้หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับระบบสืบค้นข้อมูลสากลอื่น ๆ โดยเฉพาะพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการอ้างอิง Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) ซึ่งเป็นสากล จึงสมควรปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้รูปแบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา**

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์ (สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์) ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อประกาศต่อไป

**ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา**

เอกสารแนบรูปแบบการอ้างอิงงานเขียนทางนิติศาสตร์ ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมมีมติมอบประธานหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตดำเนินการหารือเพื่อจัดทำคำสั่งคณะดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณารับรองการแต่งตั้งนายอรรถพล ศักดิ์ศิริฤตดากุล ผู้พิพากษา เป็นอาจารย์พิเศษ ในรายวิชา ๑๐๐๓๑๒

**สรุปเรื่อง** ด้วยรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด ทั้งในชั้นตำรวจ ชั้นพนักงานอัยการ และศาล ซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งมีความจำเป็นที่นิสิตจะต้องได้เรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ จึงขอแต่งตั้ง นายอรรถพล ศักดิ์ศิริฤตดากุล ผู้พิพากษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพิจารณาคดีอาญา เพื่อให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนในหัวข้อ การพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล ในรายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายวิธีพิจารณา คดีอาญา ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา**

รับรองการแต่งตั้งนายอรรถพล ศักดิ์ศิริฤตดากุล ผู้พิพากษา เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา ๑๐๐๓๑๒ กฎหมายวิธีพิจารณา คดีอาญา ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ประวัติ นายอรรถพล ศักดิ์ศิริฤตดากุล

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ๑. ที่ประชุมมีมติรับรองตามเสนอ  
๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

**สรุปเรื่อง** ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี จันทร์ทอง เป็นผู้มีความสามารถดำเนินการดังกล่าว

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา**

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี จันทร์ทอง

**ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา**

ประวัติและผลงานทางวิชาการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี จันทร์ทอง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**

๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

๒. มอบฝ่ายวิชาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔.๔ พิจารณารอบงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์**

**สรุปเรื่อง** ด้วยฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะให้ได้รับการเพิ่มพูน โดยได้สนับสนุนให้ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ หรือเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ด้านการพัฒนาวิชาการและงานสร้างสรรค์ เช่น เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/

สิ่งพิมพ์ หรือตำรา หนังสือ คู่มือการปฏิบัติงาน

- ด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหรือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
- ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารอบงบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัดคณะนิติศาสตร์

**ประเด็นที่ต้องพิจารณา**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารอบงบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์

**ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา**

เอกสารข้อมูลจำนวนบุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ และเอกสารข้อมูลงบประมาณคงเหลือหมวดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ**

ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายบริหารดำเนินการกำหนดกรอบงบประมาณให้มีความชัดเจนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณารายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

**สรุปเรื่อง** ด้วย นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รหัสวิชา ๑๐๐๓๑๔ เพื่อนำผลการประเมินการสอนไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะอนุกรรมการ ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ได้ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน กรณีของ นางสาวนิภาภรณ์ ลากเสถียร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔ (๒.๒) โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

๑. ประเมินการสอนได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ มีความชำนาญพิเศษในการสอน (ผ่านการประเมิน)

๒. การประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๓ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ผ่านการประเมิน)

**ข้อมูลประกอบเพื่อพิจารณา**

๑. หนังสือคณะนิติศาสตร์ ที่ อว ๗๓๒๓.๐๑/๐๔๔๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. คำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ ๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน

๓. แบบรายงานการประเมินผลการสอนของคณะกรรมการประเมินผลการสอนต่อคณะกรรมการประจำคณะ (แบบฟอร์ม มพ.ปส. ๕)

๔. เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รหัสวิชา ๑๐๐๓๑๔

๕. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ๑. ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

๒. มอบงานบุคลากรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การอัตคิลิบัติโอประกอบการสอน

**สรุปเรื่อง** ฝ่ายบริหารขอแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่จะประสงค์อัตคิลิบัติโอประกอบการสอน โดยสามารถติดต่อด่วนในวัน เวลา อัตคิลิบัติโอได้ที่ นายพันธศิลป์ เจริญใจ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๓ การจัดทำตารางวันลาของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่**

**สรุปเรื่อง** ฝ่ายบริหารขอแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง จะดำเนินการจัดทำตารางวันลาของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขึ้นหน้าเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการมาติดต่อใช้บริการภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๔ โครงการสัมมนาพุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร**

**สรุปเรื่อง** ฝ่ายบริหารขอแจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง กำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาพุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในเบื้องต้นกำหนดเป็นวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่วนสถานที่จัดโครงการสัมมนา ฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕.๕ คุณสมบัติผู้สมัคร ตำแหน่ง อาจารย์คณะนิติศาสตร์**

**สรุปเรื่อง** ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตแจ้ง กรณีมีผู้สมัครตำแหน่ง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางนิติศาสตร์ และมีตำแหน่งทางวิชาการ มาสมัครตำแหน่งอาจารย์ในรอบรับสมัครครั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษเพราะนอกจากจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีแล้วยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวนิตต์อลิน ฤทธิชอุดมอังนุ)

ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา ใจแก้วทิ)

กรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล)

ประธานกรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม